

อุดรฯพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี ว่า การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 จะมีการเปิดงานระหว่าง 1 พ.ย. 69-14 มี.ค. 70 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแดง อำเภอเมืองอุดรธานี ในพื้นที่ 1 พันไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับจังหวัดอุดรธานีดำเนินการ อย่างไรก็ตามบริเวณจัดงานจะมีพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดงร่วมอยู่ด้วย ดังนั้นจะนำความหลากหลายเหล่านี้มาเป็นหัวข้อหลักในการจัดงาน คาดว่าตลอด 134 วันนั้นจะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดกว่า 32,000 ล้านบาท และหมุนผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ 20,000 ล้านบาท จ้างแรงงานกว่า 81,000 อัตรา รายได้จากภาษี 7,700 ล้านบาท

“หัวใจสำคัญของหัวข้อการจัดคือให้ชูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดงออกมาให้มากที่สุด ซึ่งได้ยากกับทางจังหวัดว่าต้องระวังในขั้นตอนปรับภูมิทัศน์ไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ และในการส่งน้ำจากเขื่อนห้วยหลวงเพื่อรักษาระดับน้ำเสริมภูมิทัศน์ต้องไม่กระทบต่อผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมชลประทานชี้แจงว่าจะไม่กระทบและได้ทำประชาพิจารณ์กับประชาชนแล้ว และภายหลังงานจะเกิดแหล่งท่องเที่ยว

ใหม่ในจังหวัดสร้างรายได้ให้จังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ได้เตรียมเสนอกระทรวงมหาดไทยอนุมัติปรับจากที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นที่ราชพัสดุ เพื่อการส่งมอบพื้นที่ให้ท้องถิ่นดูแลภายหลังจบงาน ทั้งนี้จังหวัดอุดรธานีประชุมและมีมติเมื่อ 5 เม.ย. 65 ดังนี้ 1.คำสั่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ เสนอนายกรัฐมนตรีลงนามตั้งคณะกรรมการ 2 คณะคือ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 และ คณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. ศ.ส.ทำหนังสือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในกรณีการใช้พื้นที่จัดงานที่ทุ่งหนองแดง ขอยกเว้นมติกรม.เรื่องมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ 3. การจัดทำร่าง TOR Master Plan โดยจังหวัดเชิญกรมวิชาการเกษตร กรมโยธาธิการและผังเมือง หอการค้าจังหวัด นายกสมาคมสถาปนิก นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และกลุ่มนักออกแบบจังหวัดอุดรฯ ร่วมประชุม 2 ครั้งเมื่อกลางเดือน พ.ค. และขอให้ กว.ก.ส่งตัวแทนเป็นคณะจัดทำ TOR Master Plan.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 7 มิถุนายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15013

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 16.01

Ad Value: 20,012.50

PRValue (x3): 60,037.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพขาว: รวมถก



ร่วมถก : นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีและสหกรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ โดยเห็นชอบเป้าหมายผลิตข้าวแผนการผลิตปี'65-66 เน้นข้าว 5 ประเภท ที่ตลาดมีความต้องการ

ติดตาม'แปลงใหญ่มะเขือเทศ' รวมกลุ่มลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต พัฒนาเกษตรกร'พานพร้าว'

นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุตรธานี (สศท.3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ "กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว" ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มภายใต้การขับเคลื่อนโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มดำเนินการโครงการ ปี 2564-2566

จากการติดตามกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะเขือเทศโรงงาน 83 ไร่ มีสมาชิกเกษตรกร 35 ราย ซึ่งจากการที่เกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ภายใต้การดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ พบว่า เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตมะเขือเทศจากทั้งภาครัฐและเอกชน มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตและมีการกำหนดราคาที่แน่นอนภายใต้ระบบการเกษตรแบบพันธสัญญา

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมากลุ่มแปลงใหญ่ได้มีการพัฒนาคุณภาพในด้านที่สำคัญ คือ ด้านการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิต เกษตรกรใช้พันธุ์ปลูกที่ดี มีการใช้ระบบน้ำพung/น้ำหยด

ในแปลงปลูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมโรค/ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต มีการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานการผลิตมะเขือเทศ ตามมาตรฐาน GAP จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย เพื่อผลักดันให้สมาชิกแปลงใหญ่ผ่านมาตรฐานการผลิตพืช ด้านการตลาด มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน โดยมีการรับซื้อผลผลิตผ่านระบบเกษตรพันธสัญญากับบริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด และมีการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า และด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เน้นการวางแผนการผลิตให้มีกิจกรรมตลอดทั้งปี รวมถึงกลุ่มแปลงใหญ่ยังมีแนวคิดที่จะขยายผลสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนและนิติบุคคล

สำหรับปี 2565 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว คาดว่ามีผลผลิตรวม 273 ตัน แบ่งเป็น ผลผลิต จำนวน 216 ตัน หรือร้อยละ 79 ส่งจำหน่ายบริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย และผลผลิตอีกจำนวน 57 ตัน หรือร้อยละ 21 ส่งจำหน่ายเป็นมะเขือเทศบริโภคสดให้กับพ่อค้าทั่วไป โดยราคาเฉลี่ย ณ เดือนเม.ย. 2565 ผลเขียว ราคา 5 บาท/กิโลกรัม ผลแดง ราคา 2.50 บาท/กิโลกรัม

'ประภัตร'ปักหมุดผลิตข้าวปี'65-66เน้น5ประเภทตลาดต้องการ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย และบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ตัวแทนสมาคมโรงสีข้าวไทย และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วม โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบเป้าหมายการผลิตข้าว และการวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/2566 และการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566

นายประภัตรกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้กำหนดความต้องการใช้ข้าว ปี 2565/66 ไว้ที่ 27.6 ล้านตันข้าวเปลือก ดังนั้น กรมการค้าข้าว จึงพิจารณากำหนดเป้าหมายการผลิตข้าว ปี 2565/66 ไว้ที่ 30 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นข้าวหอมมะลิ 9.1 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวหอมปทุมธานี (ข้าวหอมไทย) 1.8 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวขาว (ข้าวเจ้า) 12.9 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวเหนียว 6 ล้านตันข้าวเปลือก และ

ข้าวตลาดเฉพาะ 0.2 ล้านตันข้าวเปลือก กำหนดเป้าหมายการผลิตข้าวหอมปทุมธานี ข้าวขาว ข้าวเหนียว และข้าวตลาดเฉพาะเท่ากับเป้าหมายความต้องการใช้ข้าว ปี 2565/66 ยกเว้นข้าวหอมมะลิ จะกำหนดเป้าหมายการผลิตข้าวมากกว่าความต้องการใช้ข้าว 2.3 ล้านตันข้าวเปลือก

สำหรับข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จะใช้เพาะปลูกปีการผลิต 2565/66 ครอบคลุมที่ 1 (นาปี) และรอบที่ 2 (นาปรัง) พิจารณาจากข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าวของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการค้าข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์การเกษตร และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกชนิดพันธุ์ข้าว สำหรับนาปี ปี 2565/66 และนาปรัง ปี 2566 นั้น มีเพียงพอกับการเพาะปลูก รวม 638,000 ตัน แบ่งการผลิตเป็น 1.กรมการค้าข้าว 95,000 ตัน 2.สหกรณ์การเกษตร 30,000 ตัน 3.ศูนย์ข้าวชุมชน 111,000 ตัน และ 4.สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 400,000 ตัน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหาร

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 7 มิถุนายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15013

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 38.84 Ad Value: 48,550

PRValue (x3): 145,650

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ประภัตร'ปักหมุดผลิตข้าวปี'65-66เน้น5ประเภทตลาดต้องการ

ข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ยังได้มีมติเห็นชอบแผนการผลิตข้าว ปี 2565/66 โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาจากแหล่งต่างๆ และพิจารณาปริมาณน้ำ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีเพียงพอ ปริมาณสต็อกข้าวปลายปี 2564 และต้นปี 2565 ถือว่ายังไม่ Over Stock จึงได้วางแผนการผลิตข้าว ปี 2565/66 แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ โดยรอบที่ 1 ให้เป็นไปตามความต้องการของชาวนาที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวได้ปีละ 1 ครั้ง ส่วนรอบที่ 2 เป็นการผลิตข้าวส่วนที่เหลือที่ยังผลิตในรอบที่ 1 ได้ไม่ครบตามเป้าหมายการผลิตข้าว ที่กำหนดไว้ หากรอบที่ 1 ผลิตเกินแล้ว ก็ต้องปรับลดรอบที่ 2 โดยแผนการผลิตข้าว ปี 2565/66 พื้นที่ 66.2 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 30 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นรอบที่ 1 พื้นที่ 59.4 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 25.5 ล้านตันข้าวเปลือก และรอบที่ 2 พื้นที่ 6.8 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 4.4 ล้านตันข้าวเปลือก โดยพื้นที่และผลผลิตข้าวรอบที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

ประมงพื้นบ้าน ทวงคืนสัตว์น้ำวัยอ่อน



หน้า... **15**

ประมงพื้นบ้านทวงคืนสัตว์น้ำวัยอ่อน

ไทยโพสต์ • เครือข่ายประมงพื้นบ้านออกเดินทางจากทะเลอ่าวไทยและอันดามันมุ่งหน้าสู่เจ้าพระยา รณรงค์ “ทวงคืนน้ำพริกปลาหู” หยุดจับ-ขาย-ซื้อสัตว์น้ำวัยอ่อน และเตรียมยื่นข้อเรียกร้องที่รัฐสภาในวันที่ 8 มิ.ย.นี้

วันที่ 6 มิ.ย.65 ชาวประมงพื้นบ้าน สมาคมรักษ์ทะเลไทย และสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย จาก 23 จังหวัด ตลอดทั้งชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน จัดกิจกรรมส่งเรือทางไกล “ทวงคืนน้ำพริกปลาหู” หยุดจับ-ขาย-ซื้อสัตว์น้ำวัยอ่อน จากปัตตานีได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ แล้ว โดยมีเป้าหมายที่จะไปที่รัฐสภา เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อตัวแทนรัฐบาลเร่งบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก.การประมง ปี 2558 ให้กำหนดขนาดสัตว์น้ำวัยอ่อนเพื่อยุติการตัดวงจรชีวิตสัตว์ทะเล พร้อมกำหนดโควตาที่เป็นธรรมในการจับสัตว์น้ำ ในวันที่ 8 มิ.ย.นี้

ปิยะ เทตแย้ม นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ระบุว่า กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยกำลังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อชุมชนชายฝั่ง ก่อให้เกิดความ



สูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาล ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงอาหารทะเลได้น้อยลง จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐกำหนดนโยบายและประกาศมาตรการควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ขาย ผู้บริโภค และชาวประมงตระหนักถึงความสำคัญของวิกฤตการจับสัตว์น้ำวัยอ่อนอย่างจริงจัง

“วันนี้เราเห็นกันแล้วว่า การ

จับ-การซื้อ-การขาย-การบริโภค “สัตว์น้ำวัยอ่อน” ได้ทำลายโอกาสทางเศรษฐกิจนับหมื่นล้านบาทต่อปี ทำร้ายชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็กหลายแสนคนที่จะมีรายได้เลี้ยงชีพ ที่สำคัญคือ เป็นการทำลายโอกาสของประชาชนคนเล็กคนน้อยทั่วประเทศที่จะได้เข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ด้วยการปล่อยให้มีการนำ “อาหารทะเล” น้ำหนักมากกว่า “300,000,000”

(สามร้อยล้าน) กิโลกรัม ถูกปนในราคาถูกๆ โดยผลประโยชน์ตกอยู่กับกลุ่มทุนอุตสาหกรรมประมงและกลุ่มประกอบการอาหารสัตว์เท่านั้น”

รัฐต้องกำหนดสัดส่วนโควตาการจับสัตว์น้ำที่เป็นธรรม เพราะตอนนี้ประมงพาณิชย์ได้โควตามากถึง 82% ในขณะที่ประมงพื้นบ้านทั่วประเทศเข้าถึงทรัพยากรได้น้อยกว่าแค่ 18%

จึงยังต้องเผชิญกับความยากจน

“สัดส่วนนี้ทำให้ประมงพื้นบ้านขนาดเล็กจับสัตว์น้ำได้แค่ 18% เท่านั้น แม้จะไม่ได้กำหนดจำนวนวัน แต่เขาไม่มีโอกาส เพราะว่าเรือประมงพื้นบ้าน 50,814 ลำ เขารอจับสัตว์น้ำตัวเต็มวัย ต่อให้ประมงขนาดเล็กจับสัตว์น้ำทุกวันในรอบปีก็ไม่มีโอกาส เพราะสัตว์น้ำขนาดเล็กขนาดใหญ่จำนวนมากถูกกอบโกยจากประมงที่มีเครื่องมือศักยภาพสูงกว่าไปหมดแล้ว”

ด้านวิโชคศักดิ์ วรรณรงค์ไพรี นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย ได้ตั้งแคมเปญ “ก่อนปลาทุกจะหมดไทย ขอเร่งบังคับใช้กฎหมายเลิกจับสัตว์น้ำวัยอ่อน” ผ่านเว็บไซต์ change.org เพื่อเรียกร้องให้ประเทศไทยหยุดซื้อ หยุดจับ หยุดกินสัตว์น้ำวัยอ่อน ช่วยกันส่งเสียงเพื่อให้รัฐบาลเร่งบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก.การประมงปี 2558 มาตรา 57 “ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำหรือนาสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดขึ้นเรือประมง” โดยให้มีการกำหนดขนาดสัตว์น้ำวัยอ่อนทันที เพื่อยุติการตัดวงจรชีวิตสัตว์ทะเล พร้อมกำหนดโควตาที่เป็นธรรมในการจับสัตว์น้ำ.



มหัศจรรย์ปลาสวยงามดินแดนสยาม ● ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์ปลาสวยงาม ดินแดนสยาม” ที่จัดขึ้นภายใต้ธีม “The story of Native Ornamental Fish in Thailand 2022” ร้อยเรียงเรื่องราวด้วยการ “เล่าเรื่องปลาสวยงามผ่านความภาคภูมิใจในแผ่นดินสยาม” ที่จะนำเสนอแง่มุมต่างๆ ของปลาสวยงามไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ทรงคุณค่า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ พร้อมกระตุ้นธุรกิจปลาสวยงามของไทยให้ยืนหนึ่งในระดับโลก โดยมี ธนา ชีรวินิจ, สมชวน รัตนมังคลานนท์, เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์, สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล และ วิชัย ไตรสุรัตน์ ร่วมงาน ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

วิสาหกิจชุมชนเฮ สร้างรายได้เพิ่มราว 30 ล้าน กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อเนื่อง หนุนกิน-เที่ยวเชิงเกษตรคุณภาพ ผลักดันต่อยอดกิจการแบบนิติบุคคล



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมากรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในหลายด้าน ทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 9,562,127 บาท หลังเข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งหลังเข้าร่วมโครงการฯ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับวิสาหกิจชุมชน 22,297,275 บาท โดยในปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงเดินหน้าผลักดันการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและสร้างมาตรฐานให้กับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (Smart Product) การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการให้เป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้

แก่ประชาชนถึงกลุ่มการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2565 ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน สามารถให้บริการจดทะเบียนและใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำวิสาหกิจชุมชนในการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลได้อย่างเหมาะสม โดยข้อดีคือ วิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคลแล้ว



จะสามารถเปิดบัญชีธนาคารหรือสามารถถือครองทรัพย์สินได้โดยตรง เช่น การซื้อที่ดิน และทำเรื่องกู้ยืมเงินกับธนาคารเพื่อใช้ลงทุนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ รวมถึงการขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือ การขอเครื่องหมาย อย. เป็นต้น นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนยังจะได้รับสิทธิในการ



เข้าร่วมโครงการพิเศษต่าง ๆ ของรัฐ และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยหนึ่งในการรวมกลุ่มที่สำคัญคือ วิสาหกิจชุมชน ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณภาพมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการธุรกิจ และการแข่งขันทางการตลาด เพื่อให้กิจการวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้



ทำให้ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว 85,798 แห่ง และเครือข่ายฯ อีก 589 แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565) ทั้งนี้ มีวิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคลแล้ว 4,234 แห่ง (ข้อมูลนิติบุคคลและประเภทธุรกิจในประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)

ปลดล็อกกัญชาเสรี ปลุกศก.-การแพทย์ เชียร์ลั่นจัดมหกรรม

ภท.แฉผู้ใหญ่ขวางกัญชาเสรี
จ่อดัน กม.กัญชา-กัญชง เข้าสภา 8
มิ.ย. เอกชนเปิดขายต้นกล้าล้านต้น
(อ่านต่อหน้า 12)

กัญชา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า วันที่ 8 มิถุนายน อีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์กัญชา เริ่มแรกที่พรรคภูมิใจไทยโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค เดินหน้าปลดล็อกกัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์ มีการประชุมกับผู้ใหญ่หลายคน ซึ่งนายอนุทิน ร่วมวงประชุมด้วยทุกครั้ง เมื่อ 4 ปีก่อน ทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้ ผู้ใหญ่ในที่ประชุมบางคน เบ้าปากใส่ บอกให้รอ นายอนุทินก็จะตอบกลับว่า รอไม่ได้ มีเวลาแค่ 4 ปี หรืออาจจะน้อยกว่านั้น พรรคภูมิใจไทยต้องทำเรื่องนี้ให้เสร็จ ไม่งั้นจะเป็นตราบาปของพรรค ที่พูดแล้วทำไม่ได้ แต่ผู้ใหญ่นั้นก็ยืนกราน และไม่ช่วยเหลือพรรคเลย เข้าใจว่ามีมุมมองต่อกัญชาเป็นอย่างไร ไม่เคยเห็นสิ่งที่พรรคได้เห็น ไม่เคยเห็นคนป่วยที่ยัมได้ เพราะใช้น้ำมันกัญชา แต่พรรคเคยเห็น และรู้ว่ากัญชาคือ ความหวังของผู้ป่วยอย่างแท้จริง ทำนั้นก็เหมือน สังคมไทย ที่ ณ ตอนนั้นมีหลายกลุ่ม หลายพวก ออกมาต่อต้าน

นายศุภชัยระบุว่า วันที่ 8 มิถุนายน 2565 พรรคภูมิใจไทย จะบรรจุร่างพระราชบัญญัติกัญชา และกัญชงเข้าสภา เป็นบันไดขั้นสุดท้ายของการปลดล็อกกัญชา สูการเป็นพืชสมุนไพร และพืชเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์ นี่คือกฎหมาย ที่จะดูแลการใช้กัญชาของประชาชน เพื่อไม่ให้ขัดกับความคิด ความเชื่อของสังคมไทย ให้สอดคล้องกับกฎหมายนานาชาติ และให้กัญชากลายเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย และแก้ปัญหาปากท้องอย่างแท้จริง ใครใคร่ปลุก เพื่อรักษาตนเอง หรือเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจครัวเรือน ต้องได้ปลุก ขอให้ประชาชนร่วมเป็นพลังและกำลังใจ ให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของสภา และขอบคุณทุกแรงสนับสนุน ที่ทำให้พรรคภูมิใจไทย ผลักดันนโยบายกัญชามาถึงจุดนี้

นายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนรักกัญชง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า งานมหกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชาแล้ว ประชาชนได้อะไร ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน ที่ จ.บุรีรัมย์ โดยกระทรวงสาธารณสุข มุ่งหวังสร้างการรับรู้การใช้กัญชาให้กับประชาชน รับผิดชอบ ปลดล็อกในวันที่ 9 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ นั้นมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะประชาชนจะได้รู้ และใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของการปลดล็อก ซึ่งจะเน้นไปที่ประโยชน์ทางการแพทย์ และเศรษฐกิจ เช่น ใช้บำบัดรักษาโรค แปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ จำหน่ายสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

“ส่วนกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศ เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีผลบังคับใช้วันที่ 9 มิถุนายน ซึ่งมีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มี เทอเพน เกิน 0.2% ประชาชนสามารถปลุกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตั้งแต่จุดเจ้านั้น ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดแจ้งการปลุกกัญชา กัญชง ให้แก่ประชาชน ส่วนการปลุกเชิงพาณิชย์ ทางกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่มีความชัดเจนออกมา ไม่รู้ว่ามีหลักเกณฑ์ เหตุผลอย่างไรบ้าง ยังคลุมเครืออยู่ จึงอยากให้รัฐบาลผลักดันกฎหมายออกมาให้ชัดเจนโดยเร็ว ประชาชนจะได้ลงทุนปลุกเชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้อง” นายมนตรีกล่าว

น.ส.สุนิตา โสภกระโทก ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนไร่เขียวตากใบ & สุนิตาฟาร์ม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เรื่องการปลดล็อกกัญชา โดยเปิดให้ประชาชนจัดแจ้งได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชันนั้น เป็นเรื่องที่ดีที่ช่วยให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น เพราะตอนที่ขออนุญาตปลุกกัญชงและกัญชาในรูปแบบวิสาหกิจกัญชงและวิสาหกิจกัญชา ช่วงแรกๆ ยังต้องอิง

กฎหมายเก่า ซึ่งมีขั้นตอนและระเบียบยุ่งยากมาก ต้องใช้เอกสารประกอบมากมาย กว่าจะได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องเรียบร้อย ก็ใช้เวลานานพอสมควร แต่เมื่อมีแอปพลิเคชันมาใช้ ประชาชนก็สามารถจัดแจ้งได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับประโยชน์อย่างมากในการปลดล็อกกัญชาในครั้งนี้ เพราะประชาชนจะสามารถปลุกใช้เองได้ ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อยาสามัญประจำบ้าน บางตัวมาใช้ เนื่องจากกัญชามีส่วนไปช่วยกระตุ้นและควบคุมการทำงานของระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ (Endocannabinoid system) ที่ช่วยรักษาความสมดุลของร่างกายให้ทำงานเป็นปกติ จึงถือว่ามีส่วนช่วยเรื่องการรักษาทางการแพทย์ได้จริง

นายสฤทธ์ บุตรเนียน ส.ส.ปราจีนบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า จ.ปราจีนบุรี เป็นจังหวัดนำร่องหนึ่งของไทยในการส่งเสริมกัญชา เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ ใช้เป็นยาทางการแพทย์ มีพื้นที่ปลุกกัญชา อาทิ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านพระ, วิสาหกิจชุมชนตำบลเขาไม้แก้ว มีโรงงานสกัดสารกัญชามีคลินิกกัญชารักษาโรค และโดยเฉพาะ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่นำร่องสมุนไพรกัญชาเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการส่งเสริมด้านการศึกษา นางกนกวรรณ วิชาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผลักดันหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ และเข้าสู่ของระบบการศึกษาในระบบ ร่วมกับโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นต้นตำรับหรือจะบอกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดของประเทศไทย

“ในส่วนของ ปราจีนบุรี ที่ขับเคลื่อนเต็มที่เต็มรูปแบบ ซึ่งนับวันจะง่าย สะดวกต่อประชาชนที่จะเข้าถึง แต่ขณะเดียวกันอาจจะให้ประชาชนโดยทั่วไปติดตามและศึกษากรอบกฎหมาย ในส่วนการส่งเสริมของพรรคภูมิใจไทยได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี เป็นความร่วมมือกันในการทดลองปลุกกัญชา บ้านเขาไม้แก้ว ที่เป็นวิสาหกิจชุมชน มีแปลงปลุกกัญชา ได้ทำเอ็มโอยูส่งกัญชาให้กับทาง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร หลังวันที่ 9 มิถุนายน แล้วเป็นทิศทางเดินหน้าต่อไป” นายสฤทธ์กล่าว



รอบรั้วการศึกษา

zamuraiiau@gmail.com

■ 'ศธ.' จับมือ 'กษ.' ถ่ายทอดความรู้



นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ “การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย” ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เตือนห้ามซื้อ-ขายสับปะรดสีชมพู 'มัญญา' ยันไทยปลอดพีช GMO

มัญญา ย้ำไทยปลอดพีช GMO เตือนประชาชนไม่ซื้อ-ไม่ขาย สับปะรดสีชมพู พบใครครอบครองเอาผิดตามกฎหมายทันที

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่มีการระบุว่ามีการพบสับปะรดเนื้อสีชมพูซึ่งเป็นพืชตัดต่อพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ(GMO)ว่า ได้ให้กรมวิชาการเกษตรตรวจเข้มทุกพื้นที่เพราะประเทศไทยมีนโยบายปลอดพีชจีเอ็มโอ ไม่มีการอนุญาตนำเข้าแต่อย่างใด ดังนั้นฝากเตือนประชาชนอย่าให้นำเข้าพืชดังกล่าวหรือสับปะรดในการซื้อขาย เพื่อรักษาชื่อเสียงของประเทศไทย

"กระทรวงเกษตรฯโดยกรมวิชาการเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ได้มีการติดตามตรวจสอบต่อเนื่อง และจะยิ่งเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพราะถ้าพบบ้างครั้งจำกัดด้วยกำลังคน โดยเฉพาะยุคที่การค้าซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ที่มีการส่งสินค้ากันมาก ทำให้ลุ่มเสี่ยงกับการส่งของผิดกฎหมาย ดังนั้นฝากประชาชนถ้าพบเห็นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯทันที" นางสาว

มัญญา กล่าว

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมฯ ยืนยันว่าไทยไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าพีชจีเอ็มโอ ซึ่งกรณีนี้สับปะรดสีชมพู (Pinkglow) ของบริษัท Del Monte ดังกล่าวปลูกในประเทศคอ스타ริกา และเป็นพีชจีเอ็มโอ ไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าหรือจำหน่ายแต่อย่างใด ซึ่ง กรมฯ ยังได้เคยติดต่อไปสื่อออนไลน์ที่โฆษณาจำหน่ายได้รับการแจ้งว่าไม่มีสินค้า และรายที่โฆษณามีหน่อพันธุ์จำหน่ายนั้นพบว่าเป็นสับปะรดประดับซึ่งไม่ใช่พีชจีเอ็มโอ นอกจากนั้นยังได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังการนำเข้าและกรณีการโฆษณาขายผ่านสื่อโฆษณา หากพบจะเข้าดำเนินการทันที

สำหรับพีชสับปะรด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสับปะรด Ananas Comosus (L) Merr. จัดเป็นสิ่งที่ต้องห้ามภายใต้ พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถนำเข้าได้เฉพาะจากแหล่งที่ผ่านการวิเคราะห์ ความเสี่ยงศัตรูพืชเท่านั้น ปัจจุบันอนุญาตให้นำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์

แหล่งเดียว หากนำเข้าจากแหล่งที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ฯ จะถูกส่งกลับหรือทำลาย และผู้กระทำผิดต้องรับโทษด้วย.

การนำเข้า สับปะรด กบ กงคาบักพีช

สับปะรด (Ananas comosus (L) Merr.) ถูกควบคุมเป็น "สิ่งต้องห้าม" ตามกฎหมายกักพืช

ปัจจุบันสับปะรดสับปะรดสีชมพูจากฟิลิปปินส์ โดยต้องขอใบอนุญาตนำส่งถึงห้ามนำเข้าในราชอาณาจักรเพื่อการค้า (พ.ร.บ. 2-1) และปฏิบัติตามเงื่อนไขการนำเข้าที่กำหนด

การนำเข้า หากประสงค์จะนำเข้าต้องนี้

- 1. ใบตรวจกักพืชจากฟิลิปปินส์ (Phytosanitary Certificate) พ.ศ. 2565
- 2. ใบอนุญาตนำเข้า (Permit to Import) / หนังสือรับรองการนำเข้า (Permit to Import)
- 3. หนังสือรับรองการนำเข้า (Permit to Import) / หนังสือรับรองการนำเข้า (Permit to Import)

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมวิชาการเกษตร โทร. 0-2329-1111

จัดงานกระท้อนหวานลพบุรี

ลพบุรี - นายประยุทธ์ โทธิชัย นายกอบต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี เชิญกลุ่มแม่บ้านชาวสวนกระท้อน ซึ่งได้รวมตัวกันแปรรูปกระท้อนจากสวน โดย ต.ตะลุงปลูกกระท้อนมากที่สุดในพื้นที่ 400 ไร่เศษ ทั้งพันธุ์ฝ้าย ทับทิม นิ่มนวล และอีล่า คุณสมบัติพิเศษที่ทำให้ผลผลิตกระท้อนอร่อยเป็นเพราะดินร่วนปนทรายที่กระท้อนชอบ ในปีนี้กระท้อนให้ผลผลิตมากกว่าทุกปีเพราะสภาพอากาศ อุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน เหมาะต่อผลทำให้ผลผลิตดกงาม รวมทั้งเนื้อกระท้อนยังมีรสชาติหวาน เม็ดฟู

ในปีนีทาง จ.ลพบุรีจะจัดงานกระท้อนหวานของดีเมืองลพบุรีระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. ถึงวันที่ 3 ก.ค. ที่บริเวณที่ว่าการ อ.เมืองลพบุรี



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ไลฟ์สไตล์

หน้าหลัก > เศรษฐกิจ-ธุรกิจ > ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

เกษตรกรมั่นใจไทยส่งออกยางปี 2565 เพิ่มตั้งเป้าทะลุ 4 ล้านตัน

วันที่ 03 มิ.ย. 2565 เวลา 15:56 น.



เกษตรฯ พันธงยางไทยยึดแชมป์ส่งออกวันเด็ดขาดครองมาร์เก็ตแชร์กว่า 40 % เหมือนผลไม้ไทย เนะกยท.เพิ่มการวิจัยและขยายโครงการสวนยางยั่งยืนและโครงการคาร์บอนเครดิตสร้างเสถียรภาพยางไทยในตลาดโลก ภายใต้ "5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย"

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางและรักษาเสถียรภาพราคายางเปิดเผยภายหลังทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางและรักษาเสถียรภาพราคายางครั้งที่ 3/2565 ว่า จากรายงานสถานการณ์การผลิต การค้า และการแข่งขันของตลาดยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางทั่วโลกตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงปัจจุบัน ชูตเกษตรไทยในภูมิภาคต่างๆและรายงานของการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ประเมินได้ว่าการส่งออกยางในปี 2565 เพิ่มขึ้นและจะทะลุ 4 ล้านตันหลังโควิด-19 คลี่คลาย

ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยทั้งบวกและลบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเสถียรภาพราคายางและการส่งออกจากวิกฤติโควิด-19 สงครามรัสเซีย-ยูเครน ราคาน้ำมันและปุ๋ย โดยเฉพาะตลาดรัสเซียมูลค่าการส่งออกสินค้ายางจากไทยไปรัสเซีย (ม.ค.-เม.ย. 2565) ลดลง 16 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา



“สำหรับตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของไทยนั้นสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิดในจีนที่เริ่มคลี่คลายมีการขยายตัวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจตลอดจนการปลดล็อกการลือคดาว์นเซียงไฮ้เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมา มั่นใจว่าชาวไทยจะสามารถยืดแชมป์ส่งออกไปจีนได้อย่างเด็ดขาดเพราะขณะนี้สามารถรองรับมาร์เก็ตแชร์การนำเข้าของจีนกว่า40%เหมือนผลไม้ไทยและทั้งทางอันดับ2ซึ่งมีมาร์เก็ตแชร์10กว่าเปอร์เซ็นต์สะท้อนถึงศักยภาพของชาวสวนยาง สถาบันยาง สหกรณ์ชาวสวนยาง ผู้ประกอบการและการยางแห่งประเทศไทย” นายอลงกรณ์กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือในคณะกรรมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและการส่งเสริมและสนับสนุนการทำสวนยางยั่งยืนและโครงการคาร์บอนเครดิต(Carbon Credit)ของการยางแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2565 โดยจะนำสวนยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 20,000 ไร่ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบ และในปี 2565 จะขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย และในปี 2566-2567 ดำเนินการขอรับรองคาร์บอนเครดิต เพื่อขายในตลาด Carbon Market ต่อไป ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้จากสวนยางของเกษตรกรควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบาย BCG Model ของกระทรวงเกษตรฯ.และรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล (Green Economy)ตามเป้าหมายCarbon Neutrality และZero Carbon

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้เสนอแนะให้กยท.ขยายโครงการสวนยางยั่งยืนและโครงการคาร์บอนเครดิตเพิ่มจากแผนงานเดิมโดยขยายความร่วมมือกับทุกภาคีภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างเสถียรภาพตลาดยางไทยทั้งในและต่างประเทศเป็นการตอบโจทยอนาคตเรื่องมาตรการCBAMและภาษีคาร์บอน(Carbon Tax)ของอียูเป็นต้น เพราะประเทศไทยส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก ส่งออกยางรถยนต์อันดับ 3-4 ส่งออกถุงมือยางอันดับ 2 ของโลก จึงต้องบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานและอุปสงค์ เช่น ขณะนี้เงินมีนโยบายลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์บางช่วงโรงงานในจีนจะลดการผลิตเพื่อรักษาระดับการปล่อยคาร์บอน และสหภาพยุโรปให้ความสำคัญกับมาตรฐาน FSC ซึ่งจีนมีการผลิตล้อยางส่งยุโรป จึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจึงเสนอแนะให้การยางแห่งประเทศไทยร่วมมือกับสถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มการวิจัยและพัฒนาและผลิตภัณฑ์ยางที่สามารถขอทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.) และหน่วยสนับสนุนการวิจัยของรัฐอื่น ๆ ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือศูนย์ AIC ซึ่งมีอยู่ใน 77 จังหวัด เพื่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพยางของไทย โดยใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี เกษตร 4.0 และยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ ตลาดยางพารา ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก โดยทูตเกษตร จากสหภาพยุโรป (สำนักงานบรัสเซลส์) อิตาลี (สำนักงานกรุงโรม) สหรัฐอเมริกาและอเมริกาใต้ (สำนักงานกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และ ลอสแอนเจลิส) ออสเตรเลีย รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น อาเซียน (สำนักงานกรุงเทพฯ) (ต้า)

สำหรับ สถานการณ์ตลาดยางพาราและการนำเข้าส่งออกในประเทศจีนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคใหม่ตั้งแต่ปลายปี 2564 และเริ่มคลี่คลายในขณะนี้เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นในครึ่งหลังของปีนี้ ขณะนี้สถานการณ์โควิดในประเทศจีน เริ่มคลี่คลาย จำนวนผู้ติดเชื้อลดต่ำลงมาก เศรษฐกิจจีนเติบโต ผลักดันให้ผู้ประกอบการกลับมาฟื้นฟูการผลิต มีการขยายโรงงาน มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สถานการณ์การขนส่งทางเรือดีขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาค่าขนส่งผ่านทางเรือมีราคาสูง ระยะเวลาในการขนส่งทางเรือไม่แน่นอน ทำให้การขนส่งล่าช้ากว่าที่กำหนด ตามสถิติในเดือน มี.ค. 2565 จีนนำเข้ายางพาราจากประเทศไทยมากเป็นอันดับ 1 จำนวน 276,948 ตัน คิดเป็น 40% รองลงมาได้แก่ เวียดนาม จำนวน 90,876 ตัน คิดเป็น 13% มาเลเซีย จำนวน 71,363 ตัน คิดเป็น 10% และอื่น ๆ 256,549 ตัน คิดเป็น 37%

นายอลงกรณ์ กล่าวว่ พบว่าปริมาณผลผลิตจากแอฟริกาใต้ เวียดนาม ลาว เมียนมา กัมพูชา เริ่มมีมากขึ้น และมีราคาที่ถูกกว่าไทย ทำให้ผู้นำเข้าเริ่มที่จะหันไปนำเข้าจากประเทศคู่แข่งมากขึ้น สถานการณ์เศรษฐกิจตลาดยางพารา โดยสรุปจากอุตสาหกรรมประจำสหภาพยุโรป กรุงโรม กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ออสเตรเลีย กรุงโตเกียว ลอสแอนเจลิส กรุงจาการ์ต้าและจีน พบว่าปริมาณการนำเข้ายางพาราของประเทศต่างๆ และมูลค่าการส่งออกยางพาราของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สำหรับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ต่อการส่งออกยางพาราของไทยส่งผลต่อการขนส่งสินค้าทางเรือ มีการปรับเส้นทางเดินเรือในบางเส้นทางและมีการปรับขึ้นค่าระวางเรือ รวมถึงทำให้ราคาสินค้าหลายรายการได้รับผลกระทบจากต้นทุนการขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันด้วย

ส่วนรายงานสถานการณ์ยางพาราของประเทศไทย เดือนพฤษภาคม และคาดการณ์ราคายางพารา เดือนมิถุนายน 2565 โดยฝ่ายเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้รายงานคาดการณ์ปริมาณผลผลิตยางพารา ปี 2565 มีปริมาณ 4.907 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.48% คาดการณ์ปริมาณการส่งออกยางพารา ปี 2565 มีปริมาณ 4.218 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.03% ซึ่งปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติไปยังต่างประเทศของไทย ปี 2564 (ม.ค.-เม.ย. 2464) มีปริมาณการส่งออกไปยังประเทศจีน มากที่สุด คิดเป็น 55% รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย 10% สหรัฐอเมริกา 5% ญี่ปุ่น 6% และเกาหลีใต้ 3% และอื่นๆ 21 % และในปี 2564 มีปริมาณการส่งออกไปยังประเทศจีน 54% รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย 10 % สหรัฐอเมริกา 6 % ญี่ปุ่น 5 % และเกาหลีใต้ 3 % และในปี 2565 (ม.ค.-เม.ย. 2565) มีปริมาณการส่งออกไปยังประเทศจีน มากที่สุด คิดเป็น 51% รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย 9% สหรัฐอเมริกา 6 % ญี่ปุ่น 6% และเกาหลีใต้ 4% และในปี 2564 มีปริมาณการส่งออกไปยังประเทศจีน 54% รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย 10 % สหรัฐอเมริกา 6 % ญี่ปุ่น 5 % และเกาหลีใต้ 3 % และอื่น ๆ 24 % สำหรับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย ปี 2564 ในเดือน เม.ย. มีมูลค่า 30,087 ล้านบาท ปี 2565 ในเดือน เม.ย. มีมูลค่า 29,812 ล้านบาท ลดลง 0.91 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา



หน้าแรก / ในประเทศ


อาหารฮาลาลไทยส่งขายห้างดังซาอุฯ

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าเกษตรมาตรฐานฮาลาล และประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลไม้ล้นหน้าในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุ้ตบอร์ด) กล่าวว่า ในการเยือนซาอุดีอาระเบีย ช่วงที่ผ่านมา ได้สำรวจตลาดผัก ผลไม้และอาหารฮาลาล พบว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมีรายได้ต่อหัว 46,000 ดอลลาร์สหรัฐและกำลังเร่งรัดพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และเทคโนโลยีภายใต้วิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย 2030 จึงได้หารือกับผู้บริหารของห้างลูลู ไฮเปอร์มาร์เก็ต ในการขยายจำหน่ายผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหารมาตรฐานฮาลาลของไทย ซึ่งทางลูลู พร้อมจะร่วมมือโดยวางจำหน่ายสินค้าไทย กว่า 2,500 รายการ ใน 241 สาขา ที่ตั้งอยู่ในซาอุดีอาระเบีย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมานกาตาร์ บาห์เรน จอร์แดน เป็นต้น เท่าที่สำรวจตลาดพบผักผลไม้ไทยเกือบทุกชนิด เช่น ทูเรียน มังคุด ลำไย เงาะ ฯลฯ ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารของไทยพร้อมที่จะรุกตลาดโลกเพราะมีกว่า 1.7 แสนรายการ ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

สำหรับลูลูไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นบริษัทการค้าของอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) มีสำนักงานในไทย โดยจะนัดประชุมกับผู้บริหารของลูลูภายในเดือนพฤษภาคมนี้ หลังเสร็จสิ้นภารกิจในซาอุดีอาระเบีย ทั้งนี้ มีการจัดงานส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของไทย ที่ห้างลูลูไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาห้างสรรพสินค้าอิตัลพมอลล์ โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ และคณะผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับแต่มีการยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ



 คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม.

เกษตรฯเสนอชาอุฯ ให้ช่วยเหลือฝ่ายไทย ขยายปุ๋ยราคามิตรภาพ ร่วมมือการค้า2ชาติ

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมงานฟอรัมการลงทุนชาอุติอาระเบีย-ไทย 2022 ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยมีกระทรวงการลงทุน (Ministry of Investment) ของซาอุดีอาระเบีย เป็นเจ้าภาพ ซึ่งนายอลงกรณ์ เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรมว.เกษตรฯ เป็นหัวหน้าคณะในการหารือ โดยภาครัฐกับกลุ่มธุรกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศ มีเจ้าชายไฟซอล บิน ฟาร์ฮาน อัล ซาอุด รมว.การค้าต่างประเทศ ซาอุดีอาระเบีย กับนายดอน ปรมดีรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การค้าต่างประเทศ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้บริหารบริษัทในสาขาต่างๆ ร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย ในมิติต่างๆ

ทั้งนี้ เจ้าชายไฟซอล บิน ฟาร์ฮานอัล ซาอุด ในฐานะตัวแทนรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยเสนอประเด็นที่ต้องการให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบีย ช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่งนายอลงกรณ์ เสนอให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียจำหน่ายปุ๋ยราคามิตรภาพให้กับประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากปัจจุบันราคาปุ๋ยพุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบการระบาดของไวรัสโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน

RYT9 ต่างประเทศ เศรษฐกิจ คู่-การเงิน การเมือง อื่น ๆ ▾

เกษตรกร จับมือภาคเอกชน เดินหน้าขยายอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มไทยสู่ตลาดโลก

[Facebook](#)
[Twitter](#)
[Line](#)

ข่าวเศรษฐกิจ Monday June 6, 2022 09:57 – ThaiPR.net



องค์กรเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยปาล์มน้ำมันยั่งยืน (RSPO) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (SCPOPP) ร่วมจัดงานสัมมนาเชิงธุรกิจเรื่อง "เส้นทางสู่การยกระดับตลาดปาล์มน้ำมันยั่งยืนในประเทศไทย ครั้งที่ 2" ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอทิศทางของตลาดน้ำมันปาล์มยั่งยืนและโอกาสของอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ หนทางสู่การยกระดับตลาดปาล์มน้ำมันยั่งยืนในประเทศไทย ผ่านแนวคิด "ความรับผิดชอบร่วมกัน" (Shared Responsibility) ตลอดจนรวบรวมความเห็นต่อการจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรปาล์มน้ำมันยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Sustainable Palm Oil Alliance) ในงานนี้มีผู้ขับเคลื่อนระดับนโยบายและตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม โรงสกัด โรงกลั่น ผู้ผลิตแปรรูป ผู้ค้าส่งออกน้ำมันปาล์ม เข้าร่วมกิจกรรม

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอันดับสามของโลก การพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ได้การรับรองน้ำมันปาล์มยั่งยืนเป็นเรื่องที่สำคัญ ด้วยน้ำมันปาล์มมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 40 ของความต้องการน้ำมันที่ผลิตจากพืชทั่วโลก และเป็นพืชที่มีการใช้พื้นที่การผลิตเพียงร้อยละ 6 ของพื้นที่การผลิตน้ำมันพืชทั้งหมด จึงทำให้น้ำมันปาล์มมีประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลก ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นถึง 9.8 พันล้านคนในปีพ.ศ.2593

ทั้งนี้ ร้อยละ 70 ของผู้ผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศไทยเป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มรายย่อยซึ่งยังขาดการเข้าถึงองค์ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม และการบริหารต้นทุนในการจัดการสวนปาล์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงยังขาดโอกาสเข้าถึงการรับรองมาตรฐานของ RSPO และการเชื่อมโยงกับตลาดโลก

ด้วยเหตุนี้ภาครัฐโดยกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรร่วมกับ GIZ จัดทำโครงการการผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (SCPOPP) ในปัจจุบันมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 19 แห่ง ซึ่งสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนปาล์มรายย่อยกว่า 3,000 ราย และมีวิทยากรเกษตรกรจำนวนกว่า 200 รายที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการสวนปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2564 มีเกษตรกรจำนวนกว่า 400 รายภายใต้โครงการ SCPOPP ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO และได้เชื่อมโยงกับตลาดโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกร้อยละ 20-40 และอีกกว่า 1,500 รายคาดว่าจะได้รับการรับรองภายในสิ้นปี พ.ศ. 2565 นี้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษหัวข้อ "ถึงเวลายกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มยั่งยืนในประเทศไทย" ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยได้บรรจุแผนการพัฒนาเรื่องของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มภายใต้แผนปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบปีพ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กระทรวงเกษตรฯ ต้องขับเคลื่อนให้บรรลุแผนดังกล่าว จึงมีการกำหนดเป้าหมายสำคัญไว้ คือ ขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันควบคู่กับการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 จากปัจจุบัน การเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้ได้อัตราการสกัดน้ำมันร้อยละ 22-23 เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต ตลอดจนการรักษาระดับการส่งออกน้ำมันปาล์มให้อยู่ระดับ 3-7 แสนตันต่อปี

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวอีกว่า ส่วนงานถัดมาของกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงกับงานของ RSPO คือ การยกระดับมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนั้น เดินมาถึงจุดสำคัญมาก ก็คือเรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. ได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานเรื่องสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน รวม 4 ฉบับ

นายอลงกรณ์ กล่าวอีกว่า ภายใต้วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่มีความผันผวนไม่อาจคาดเดา นับเป็นโอกาสที่ทุกฝ่ายจะได้ทบทวนและมาแบ่งปันเป้าหมายร่วมกันในก้าวเดินสู่อนาคตและไม่มีก้าวเดินอะไรที่แน่นอน ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนที่ดีที่สุดเท่ากับก้าวเดินบนความยั่งยืน

ดังนั้นโอกาสของความเป็นไปได้ในการการจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรปาล์มน้ำมันยั่งยืนของประเทศไทย (Thailand Sustainable Palm Oil Alliance) จึงเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีมาก

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยินดีสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยไปสู่การดำเนินการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน เพื่อเชื่อมกับสภาเกษตรกรอินทรีย์ ทีจีเอสแห่งประเทศไทย ภายใต้การจัดตั้งของกระทรวงเกษตรฯ ยุคนี้ ซึ่งได้เดินหน้าบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ดังนั้นขอให้เชื่อมั่นใจว่า เราพร้อมที่จะให้การสนับสนุน พร้อมให้ความร่วมมือ และเดินไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ภายใต้ความร่วมมือกับหลักการของ RSPO จากวันนี้สู่อนาคตที่ดีกว่า" นายอลงกรณ์ กล่าว

นายโจเซฟ เดอ ครูซ ประธานบริหารของ RSPO กล่าวในพิธีเปิดงานสัมมนาว่า ไทยถือเป็นประเทศอยู่ในตำแหน่งพิเศษ ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลกได้ ในฐานะเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก ด้วยศักยภาพการขับเคลื่อนของเกษตรกรรายย่อยในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม RSPO ตระหนักดีว่า เกษตรกรรายย่อยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดการยกระดับตลาดปาล์มน้ำมันยั่งยืน ให้เป็นบรรทัดฐานตามวิสัยทัศน์ของ RSPO ได้จริง เพราะการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างผลผลิตที่ยั่งยืน จะส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลัก โดย RSPO มองว่าความรับผิดชอบร่วมกันของ "ผู้เล่น" ทั้งหมดในห่วงโซ่การผลิต จะต้องให้คำมั่นในการสนับสนุนกันและกัน

ขณะที่ นายโรนัลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวในพิธีเปิดงานสัมมนาว่า ความมั่นคงทางอาหารนับเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากวิถีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารแบบเดิม ยังขาดการคำนึงถึงการผลิตรายอย่างยั่งยืนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน และขาดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้ว่าการผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศไทย จะไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอย่างรุนแรงในการทำลายป่าและละเมิดสิทธิแรงงานและชุมชน แต่ความท้าทายหลักของไทยอยู่ที่ข้อจำกัดของเกษตรกรรายย่อยที่ยังขาดการบริหารจัดการสวนปาล์ม น้ำมันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะอุดช่องว่างนี้ คือ การขยายความร่วมมือระหว่างผู้ซื้อน้ำมันปาล์มและเกษตรกรรายย่อยชาวสวนปาล์มผ่านแนวคิด "ความรับผิดชอบร่วมกัน" และการเพิ่มศักยภาพเพื่อเข้าถึงการรับรองมาตรฐานของ RSPO ซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทยให้เข้าถึงตลาดโลก ทั้งอีกยังช่วยให้เกิดความมั่นคงของแหล่งอาหารและลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน มีน้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรองจาก RSPO ร้อยละ 19.3 (14.8 ล้านตัน) ของจำนวนน้ำมันปาล์มที่ผลิตทั้งหมดทั่วโลก ขณะที่น้ำมันปาล์มได้รับการรับรองจากมาตรฐาน RSPO ในประเทศไทยเพียงร้อยละ 2.8 ของการผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศทั้งหมดเท่านั้น

"ที่ผ่านมา GIZ มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชนให้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยในการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในประเทศไทยตามมาตรฐานของ RSPO และได้พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยของไทยในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (Thailand Oil Palm Smallholder Academy: TOPSA) โดยมีการนำเอาเนื้อหาจาก RSPO Smallholder Training Academy (STA) มาปรับให้เหมาะสมกับบริบทของเกษตรกรชาวสวนปาล์มรายย่อยไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการสวนปาล์มอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรรายย่อยกว่า 3,000 ราย และได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO ในที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น"

"วิทยาการเกษตรถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย ดังนั้นโครงการจึงมีความยินดีที่จะเรียนเชิญองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยมาร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดศักยภาพของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทยไปด้วยกัน" นายโรนัลด์ โฮลต์ กล่าว

ประธานบริหารของ RSPO กล่าวทิ้งท้ายว่า "RSPO ได้นำ "มาตรฐานสำหรับเกษตรกรรายย่อย" มาใช้เพื่อการรับรองเมื่อพ.ศ. 2562 ซึ่งมุ่งหวังที่จะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยได้รับการรับรองด้วยขั้นตอนที่ง่ายยิ่งขึ้น แต่ที่ยึดมั่นข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญของความยั่งยืน แม้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดทั่วโลก เราพบสัญญาณที่ดีว่ามีเกษตรกรรายย่อยหลายกลุ่มได้รับการรับรองตามมาตรฐานนี้จำนวนไม่น้อย"

รูป (จากซ้ายไปขวา)ดร.อนุชา จินตกานนท์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายโจเซฟ ดีครูซ ประธานบริหารองค์กรเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยปาล์มน้ำมันยั่งยืน (RSPO) และนายโรนัลด์ โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประเทศไทยและมาเลเซีย

แท็ก

น้ำมันปาล์ม

อุตสาหกรรม

เยอรมัน

RYT9 ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ่น-การเงิน การเมือง อื่น ๆ

Enhancing Thai palm oil production to meet global sustainability demands

Facebook Twitter Line

Economy News Monday June 6, 2022 11:18 –PRESS RELEASE LOCAL



Thai policymakers and business actors came together for the Second Business Forum, jointly organised by the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) and the Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH to discuss the vital role Thailand can play in ensuring global food security, as well as meeting the global demand for sustainable edible oils, through enhanced agricultural practices, production, and global certification standards such as RSPO at Pullman Bangkok King Power Hotel.

As the world's third-largest palm oil producer, Thailand's development potential for certified sustainable palm oil (CSPO) is significant. Being the most efficient vegetable oil crop on the market that meets 40% of the global demand for vegetable oils, while only occupying 6% of the land used to produce vegetable oils, palm oil is especially beneficial in ensuring global food security for a growing population expected to reach 9.8 billion by 2050.

While oil palm smallholders account for over 70% of oil palm production in Thailand, they nevertheless lack opportunities to access microfinancing programmes, skills and knowledge about sustainable farming, as well as certification standards, which would enable them to access global markets.

Against this background, the Department of Agricultural Extension and the Department of Agriculture has joined forces with GIZ through the Sustainable and Climate-Friendly Palm Oil Production and Procurement (SCPOPP) project. Through this project, 19 palm oil companies have been engaged to support and train over 3,000 oil palm smallholders in sustainable farming practices. Over 200 trainers, who have undergone training themselves, have successfully trained and engaged with more than 3,000 smallholders. Moreover, in 2021, 400 smallholders have achieved RSPO certification and successfully connected to the global market, and another 1,500 smallholders are currently being trained and are expected to achieve certification by the end of 2022.

Mr. Alongkorn Phonbutr, Advisor to the Minister of Agriculture and Cooperatives, gave a special lecture themed around raising the standard of sustainable palm oil production in Thailand. He highlighted development plans for palm oil production under Thailand's reform plan of 2017-2036 in line with the 20-year national strategy.

"The Ministry of Agriculture has set an important goal of expanding the oil palm plantation area in Thailand," said Phonbutr. "We are increasing the yield per rai by no less than 10% and the extraction rate of 22-23% to increase productivity to meet future demand.

Phonbutr added that the Ministry of Agriculture, alongside RSPO, will work to raise the standards of sustainable palm oil production in Thailand, and accordingly the Thailand Sustainable Palm Oil Alliance (TSPOA) has been established to help create such standards. Furthermore, the National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (NIDA) has also announced that it will establish standards on agricultural commodities related to oil palm

"Considering various crises with unpredictable volatility, this is an opportunity for all parties to review and share our goals towards a more sustainable future," said Alongkorn. "Establishing the Thailand Sustainable Palm Oil Alliance could not come at a more perfect time. The Ministry of Agriculture and Cooperatives is pleased to support the establishment of such a network to raise the standards of Thailand for sustainable palm oil production. We continue to cooperate closely with the networks of all sectors, including the public sector, the private sector and civil society."

Ensuring smallholder inclusion

In his opening address, RSPO's Chief Executive Officer, Mr. Joseph (JD) D'Cruz said, "Thailand finds itself in a unique position to help ensure global food security as the world's third-largest palm oil producer. What sets Thailand apart is the capacity of smallholders to propel the Thai palm oil industry. RSPO recognises the integral role of smallholders in achieving our overall vision of market transformation; ensuring their greater inclusion in sustainable solutions that positively impact their livelihoods remains one of our main goals. We see this as a shared responsibility that all players in the palm oil supply chain must commit to supporting."

In his welcome address, GIZ Country Director for Thailand and Malaysia, Mr. Reinhold Elges said, "Food security is a controversial topic in international discussions. Moving towards sustainable and deforestation-free production and climate change mitigation and adaptation has become an essential pathway to secure food production and meet global demand. In Thailand, where palm oil production associated with forest destruction and violation of human rights is nearly non-existent, the Thai palm oil industry nevertheless faces the big challenge of inefficient farming practices by small-scale farmers. Mobilising investments to engage oil palm smallholders and enhance their capacity to achieve RSPO certification - which we regard as a viable Shared Responsibility - means upgrading Thailand's palm oil industry to meet the global market, as well as helping to secure global food supply and reducing negative climate and environmental impacts."

At present, RSPO certified sustainable palm oil represents 19.3% (14.8 million tonnes) of the total global palm oil supply, and in Thailand, RSPO certified sustainable palm oil accounts for just 4.97% of the country's total palm oil supply.

"GIZ works with both public and private partners to mainstream sustainable palm oil production in the country. We developed an interactive train-the-trainer learning programme, the Thailand Oil Palm Smallholder Academy (TOPSA) adopted from RSPO Smallholder Training Academy (STA) and organised a series of intensive training sessions to improve the capacity of over 3,000 smallholders in sustainable agricultural practices to achieve RSPO certification and gain improved access to international markets.

"Trainers are key in engaging and improving smallholders' capacity and knowledge on sustainable palm oil production. Therefore, the project invites and welcomes any organisations interested in supporting smallholders by becoming TOPSA partners and unlocking the potential of the Thailand palm oil industry together," he said.

JD added, "In 2019 RSPO adopted the Independent Smallholder (ISH) Standard, which aims to help more smallholders achieve certification through a stepwise mechanism while adhering to the key sustainability requirements. Despite the challenges of the global pandemic, we have witnessed positive progress among smallholders towards achieving ISH certification."

(From left) Dr. Anucha Chintakanond, Advisor's to the Prime Minister's of Thailand, Mr. Joseph (JD) D'Cruz, RSPO's Chief Executive Officer and Mr. Reinhold Elges, Country Director of GIZ Thailand and Malaysia



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ไลฟ์สไตล์

หน้าหลัก > เศรษฐกิจ-ธุรกิจ > ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

เกษตรฯ เร่งแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ดันภาคเกษตรไทยสู่เกษตรมูลค่าสูง

วันที่ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 16:45 น.



เกษตรฯ เร่งแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ดันภาคเกษตรไทยสู่เกษตรมูลค่าสูง เกษตรกรมั่นคงในอาชีพ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในหลายประเด็นสำคัญ อาทิ การบริหารจัดการแรงงานภาคเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร การสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน การบริหารจัดการ ที่ดินทำกินแก่เกษตรกร การส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน โดยในปัจจุบันมีแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการร่วมกัน ซึ่งแผนดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในปี 2565 จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนฉบับใหม่ และได้ปรับเปลี่ยนชื่อ “แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่...” เป็น “แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.” เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้ยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างแผนปฏิบัติการฯ และเห็นควรให้เพิ่มเติมและปรับปรุงในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาในแต่ละประเด็นการพัฒนาให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้การบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอื่น ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570 กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “เกษตรไทย สู่เกษตรมูลค่าสูง เกษตรกรมีรายได้สูง มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ” โดยมีประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการเกษตร

ด้าน ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 กล่าวเสริมว่า การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570 กำหนดเป้าหมายสำคัญ อาทิ การเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูป ดันจีดีพีความผาสุกของเกษตรกรและรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เป็นต้น

ทั้งนี้ สศก. จะปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 และจะดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อปรับแผนให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอแผนฉบับสมบูรณ์ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อทราบ และนำแผนเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSAR) พร้อมทั้งประกาศใช้ภายในเดือนกันยายน 2565 ต่อไป

สยามรัฐ
Siam Rath

"อลงกรณ์" ลุยโครงการมหานครผลไม้ ปักหมุดตั้ง "ศูนย์บริหารจัดการผลไม้ครบวงจรเมืองจันทบุรี"

ทวีต Share 0 Share 0

สยามรัฐออนไลน์ 6 มิถุนายน 2565 21:03 น. เกษตร



"อลงกรณ์" ลุยโครงการมหานครผลไม้ ปักหมุดจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการผลไม้ครบวงจรที่จันทบุรี พร้อมนำระบบประมวลซื้อขายผลไม้แบบออนไลน์มาใช้ทั่วประเทศ เผย "ฟรุ้ทบอร์ด" เตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือชาวสวนลำไยเพราะพิษโควิดในการประชุมครั้งหน้า

วันที่ 6 มิ.ย.65 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเดินทางไปปฏิบัติราชการติดตามงานด้านการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2565 และเยี่ยมภาคีเครือข่ายชาวนาเกลือ ณ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าหน่วยราชการ ให้การต้อนรับ

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 มิถุนายน 2565 เวลา 07:07

Site Value: 60,000

PRValue (x3)

180,000

หัวข้อข่าว: "อลงกรณ์" ลุยโครงการมหานครผลไม้ ปักหมุดตั้ง "ศูนย์บริหารจัดการผลไม้ครบวงจรเมืองจันทบุรี"

ในโอกาสนี้ นายอลงกรณ์ ได้เป็นประธานการประชุมเฉพาะกิจแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2565 และมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดจันทบุรี และระบบออนไลน์ ZOOM cloud meeting พร้อมด้วย นายสมชวน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา นายณัฐกร สุวรรณธาดา นายชรัตน์ เนรัญชร ทพ.อิทธิพล จังสิริมงคล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอิทธิ เอกบุญยืน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี นายชายพงษ์ นิยมกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีผู้แทน คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และสมาคมผู้ประกอบการผลไม้ สมาคมผู้ประกอบการโรงรวบรวม คัดแยกลำไยภาคตะวันออก กลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ภาคตะวันออก โดยมี นางปัทมา นามวงษ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี เกษตรจังหวัดจันทบุรี และ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้สำนักบริหารจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม



ที่ประชุมรับทราบ 1.รายงานสถานการณ์การผลิต-การตลาด-การขนส่ง และปัญหาอุปสรรค ของผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2565 2.ความก้าวหน้าในการพัฒนาสนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 3.ปัญหา อุปสรรค ตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับผลกระทบในฤดูกาลที่ผ่านมา นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนชาวสวนลำไยเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด19 ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยขอให้รัฐบาลเยียวยาไร่ละ 2,000 บาทไม่เกินรายละ 25ไร่ การยกเว้นดอกเบี้ยธนาคาร การลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ

นายอลงกรณ์ ได้แจ้งว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ.มีนโยบายช่วยเหลือชาวสวนลำไยโดยให้รับฟังข้อเสนอจากชาวสวนลำไยโดยเมื่อเดือนที่แล้วได้ไปรับฟังชาวสวนลำไยภาคเหนือที่เชียงใหม่มาแล้ว ก่อนมาภาคตะวันออกในวันนี้และมอบหมายฝ่ายเลขานุการประมวลข้อคิดเห็นนำเสนอประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือชาวสวนลำไยของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ในการประชุมครั้งหน้าต่อไป

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 7 มิถุนายน 2565 เวลา 07:07

Site Value: 60,000

PRValue (x3)

180,000

หัวข้อข่าว: "อลงกรณ์" ลุยโครงการมหานครผลไม้ ปักหมุดตั้ง "ศูนย์บริหารจัดการผลไม้ครบวงจรเมืองจันทบุรี"



นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการมหานครผลไม้จะเร่งจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการผลไม้ครบวงจรที่จันทบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการผลไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีให้เร็วที่สุดโดยใช้พื้นที่ราชพัสดุที่ตำบลวังโตนด เนื่องจากผลไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 2 แสนล้านบาทในปีที่ผ่านมา ถือเป็น Fruit Economy ในมุมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่จึงต้องพัฒนาตั้งแต่การผลิต การแปรรูปและการตลาดรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่า ด้วยการบริหารจัดการเชิงโครงสร้างและระบบอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะส่งเสริมให้ใช้ระบบการประมูลซื้อขายผลไม้แบบออนไลน์และออนไลน์เพื่อพัฒนาระบบการค้าผลไม้ด้วยแพลตฟอร์มใหม่ๆ ให้ทันต่อฤดูกาลผลิตผลไม้ปีหน้า

ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย การมอบใบรับรอง GAP นาเกลือรายแรกของจันทบุรี และการตรวจเยี่ยมแปลงนาเกลือในอำเภอท่าใหม่รวมทั้งการลงพื้นที่สวนทุเรียนมังคุดเงาะที่ใช้ชี้แดดเกลือทดแทนการใช้ปุ๋ย